

NỮ SINH TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN:

“Xuất phát điểm của mình sẽ chưa thể quyết định mình là ai”

HOÀNG THỊ THANH TRÀ, SINH NĂM 2001, HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN. KHÔNG HỒ DANH LÀ NGƯỜI CON XỨ NGHỆ QUÊ BÁC, THANH TRÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ XUẤT SẮC TRONG SUỐT 4 NĂM ĐẠI HỌC CỦA MÌNH VÀ LIÊN TIẾP NHẬN HỌC BỔNG QUA CÁC NĂM LÊN ĐẾN 8.000 USD.

 HỒNG ANH



Thanh Trà tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại Nghệ An – nơi có truyền thống yêu nước và hiếu học lâu đời. Niềm tự hào ấy vẫn luôn vô thức nhắc nhở bản thân cô hãy cố gắng học tập, phát triển bản thân để xứng đáng với truyền thống quê hương.

Thanh Trà tâm sự: “Tôi luôn biết ơn Trường ĐH Ngoại ngữ cũng như các tổ chức đã dành tặng những suất học bổng giá trị. Vào năm 2019, khi còn là một cô sinh viên năm nhất vừa mới từ Nghệ An ra Hà Nội học chưa lâu thì tôi đã vinh dự được nhận học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (ADF) với tổng giá trị là 2.000 USD. Đó là nguồn động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần đối với tôi. Qua các năm học, tôi luôn cố gắng và duy trì được thành tích học tập và rèn luyện tốt nên tiếp tục nhận học bổng này 4 lần liên tiếp, với tổng giá trị là 8.000 USD”.

Ngoài ra, Thanh Trà còn đam mê và đạt được nhiều thành tích ấn tượng ở các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy ngoại ngữ. Về hoạt động ngoại khóa, Thanh Trà là một cá nhân sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động sinh viên. Năm học 2021-2022, cô đã được Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Thanh Trà được một số bạn bè nhận xét là người chưa gặp bất kì khó khăn nào trong suốt 4 năm đại học, hơn nữa trong lĩnh vực chuyên môn nữ sinh này lại có xuất phát điểm là thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm tiếng Anh và cũng là học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh ngay từ thời cấp ba.

Tuy nhiên, không có thành công nào không trải qua chông gai và không có thắng lợi nào lại thiếu bóng dáng của sự chăm chỉ và kiên trì. Tuy xuất phát điểm thuận lợi hơn nhiều bạn khác nhưng Thanh Trà chưa bao giờ coi đó là tất cả, hay để chứng minh điều gì to lớn, bạn cho biết: “Tôi cũng giống như nhiều bạn khác khi lên đại học, đều gặp khó khăn về kỹ



năng nghe và nói tiếng Anh. Bởi vì khi theo học ở bậc THPT, hầu hết các học sinh được học tiếng Anh theo lối truyền thống đó là chú trọng vào ngữ pháp và phần viết trên giấy mà chưa có nhiều cơ hội luyện tập đối với kỹ năng nói và viết. Do đó, đây chính là một lỗ hổng kiến thức tương đối lớn đối với tôi. May mắn là tôi đã tự hiểu được bản thân và xác định đúng năng lực để lên kế hoạch rèn luyện hai kỹ năng này”.

Thanh Trà chia sẻ, bạn thường tham khảo các video trên Youtube, nghiên cứu thật kỹ và luyện tập mỗi ngày để phát triển các kỹ năng mình mong muốn. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng là lúc nữ sinh tận dụng thời gian để tăng cường việc tự học hai kỹ năng trên và đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Đến nay, nhiều người bạn vẫn thường hỏi Trà cách học để có thể cải thiện các kỹ năng

tiếng Anh và cô cũng không ngần ngại hỏi thêm về năng lực hiện tại của các bạn để chia sẻ cách học phù hợp.

Thanh Trà chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất chính là việc hiểu và xác định đúng năng lực của bản thân để lên lộ trình học, rồi sau đó thêm gia vị của sự nỗ lực, vậy là mỗi người đều có thể kết lại hành trình bằng một nụ cười mãn nguyện. Thế nên, trong cuộc sống, tôi vẫn luôn tâm niệm rằng xuất phát điểm của bạn sẽ không thể quyết định bạn là ai, chỉ cần bạn luôn cố gắng để thay đổi. ‘Bạn sẽ làm gì nếu gõ cửa mà cửa không mở?’, với tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc mà sẽ chọn gõ cánh cửa khác”.

Hiện tại, Thanh Trà đang học ngành Sư phạm tiếng Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và cũng đang tham gia giảng dạy môn tiếng Anh ở một trung tâm tại Hà Nội. Trà tâm sự: “Tôi luôn cảm thấy tự hào khi được học đúng chuyên ngành mình yêu thích và được làm

đúng ngành nghề mình đam mê, đó là nghề giáo cao quý. Đây sẽ là một nghề có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, việc dạy học sẽ không chỉ đơn giản là dạy kiến thức mà còn có cả các kỹ năng và thái độ sống khác. Một người giáo viên chân chính là người không chỉ giúp người học nâng cao được kiến thức của mình mà còn giúp họ phát triển cả nhân cách. Đây cũng chính là hình mẫu của một người giáo viên mà tôi mong muốn có thể trở thành trong tương lai”.

Thời gian sắp tới, Thanh Trà dự định sẽ đăng ký học bổng toàn phần của một số chương trình trao đổi quốc tế ngắn hạn để có cơ hội đi nhiều và học hỏi nhiều hơn. Ngoài ra, cô sẽ tiếp tục trau dồi và phát triển bản thân trong lĩnh vực giáo dục, tiếp tục hướng tới trở thành một nhà giáo vừa có tâm, vừa có tầm, được các học sinh tin tưởng, yêu mến.

Những thành tích Thanh Trà đạt được trong 4 năm đại học:

VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

- Thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm tiếng Anh, khóa QH.2019 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
- Đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” trong tất cả các năm học.
- Học bổng: học bổng ULIS Stars, học bổng khuyến khích học tập loại A và học bổng ADF (4 năm liên tiếp với tổng giá trị là 8.000 USD).
- Giải thưởng UI Award - giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu khoa học, Đổi mới Sáng tạo, Khởi nghiệp của Trường ĐH Ngoại ngữ.
- Báo cáo viên tại Hội thảo khoa học quốc gia về Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam (UNC 2022).
- Giải Nhì và giải Ba nghiên cứu khoa học cấp trường, giải Nhì cuộc thi “Thắp lửa khởi nghiệp”.

VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội.

- Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” năm 2022.
- Danh hiệu “Đại sứ thủ lĩnh” năm 2021 và 2022.
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liên tiếp (2020, 2021 và 2022).
- Là 1 trong 100 đại biểu toàn quốc tham dự “Diễn đàn thanh niên Quản trị Internet Vietnam 2022” do Vietnet-ICT tổ chức, hỗ trợ bởi quỹ Secdev và hợp tác bởi Đại sứ quán Thụy Điển.
- Thành viên tham gia soạn đề cho khóa học “American English Live Viewing Marathon 2021” - khóa học do Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN kết hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực RELO Vietnam tổ chức.
- Thành viên BTC của một số chương trình như: “Cộng đồng Anh ngữ”, cuộc thi “Tôi và Cây”, workshop “ECOLUMI 2020” - workshop về bảo vệ môi trường được phát sóng trên chương trình “Vi một tương lai xanh” của VTV1...